



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ข้อ ๓ กำหนดว่า
“ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการสอบคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐” นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) เรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จำนวน ๙ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวสุภิญญา พิมพ์ปรี	
๐๐๘	นางสาวภิสรา มีสุข	
๐๑๐	นางสาวเพราพิลาส ประทุมคำ	
๐๑๑	นางสาวหทัยา มีวุฒิ	
๐๑๕	นางสาวภัทราวรรณ บริบูรณ์กลางกุล	
๐๑๗	นายวรพงศ์ เสริฐกระโทก	
๐๑๙	นางสาวนภัสวรรณ เกตุบรรลุ	
๐๒๔	นางสาวอิสราภรณ์ วัชรครบุรี	
๐๓๒	นางสาววิศรา โพนบุตร	

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ และจะต้อง
เข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่และห้องสอบที่กำหนดไว้

(๓) ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี

จังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ผู้สอบได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ลำดับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้สอบได้ลำดับที่สูงกว่า และปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา หรือตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th/pv_nakhonratchasima หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางวาสนา ศักดิ์ธานี)

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ